



New York

คำแนะนำการมาถึง

ยินดีต้อนรับสู่เมืองแคว้นนิวยอร์ก! หน้าเวปนี้มีข้อมูลสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ก่อนการเดินทาง

ก่อนที่คุณจะเดินทาง กรุณา Log in เข้าสู่ myEf.com เพื่อทำแบบ ทดสอบภาษาอังกฤษของคุณ คุณต้องทำแบบทดสอบนี้ให้เสร็จอย่างน้อย 2 วันก่อนเดินทางมาที่โรงเรียน

เมื่อเดินทางถึง

สิ่งที่ต้องทำ :

- พิมพ์ คำแนะนำเหล่านี้ มันเป็นประโยชน์กับตัวคุณมาก!
- การเผื่อเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญ คุณอาจจะต้องรอ ถึง 2 ชั่วโมง ในความล่าช้าของ ศุลกากร และ กระเป๋า สัมภาระ หรือ การถ่ายโอนติดขัด มันสำคัญมากที่จะมีสติและทำตามขั้นตอนนี้

-หากคุณ ต้องการความช่วยเหลือ ใด ๆ โทรหาหมายเลขฉุกเฉิน ของ EF หรือ ฝากข้อความ ทางโทรศัพท์: **Avanti - + 1 203 542 0739 หรือ โทรฟรี + 1 866 829 8735**
EF นิวยอร์ก หน้าโต๊ะ + 1 914 597 7100

EF นิวยอร์ก จุกเงิน มือถือ +1 914 564 5230 ; +1 914 255 6449-หากคุณโทรเรียก บริษัทรถของ Avanti หรือ EF นิวยอร์ก สิ่งที่ต้องทำเสมอ คือ **ระบุชื่อของคุณ สนามบิน / สถานที่ที่คุณอยู่ และ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อื่น ๆ** (เช่น สิ่งที่คุณกำลังสวมใส่ เลขประจำตัวEF และหมายเลขโทรศัพท์ ของคุณที่เราสามารถติดต่อ ถ้าเป็นไปได้)

-**สถานที่ ประชุม :** หลังจากที่คุณโทรไปที่โรงเรียน หรือ บริษัทแล้ว เลือกสถานที่ ที่จะพบคนขับรถของคุณ และให้ทั้งโรงเรียนหรือบริษัทนั้นทราบว่าคุณอยู่จุดไหน สถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันดีในสนามบิน เช่น ร้านอาหาร , ตู้โทรศัพท์, ศูนย์ต้อนรับ หรือ จุดแลกเปลี่ยนเงิน)
หากคุณ ต้องการความช่วยเหลืออื่นๆ ขอให้สอบถามพนักงานที่สนามบิน

ที่ไม่ควรทำ :อย่าตกใจ ถ้าคุณไม่เห็นคนขับรถของคุณ เขาอาจจะรถติด อยู่เพียงแค่วิวมุมนี้ก็ได้

- อย่าใช้บริการรถแท็กซี่ หรือ บริการรถทั่วไปเด็ดขาด! มเพราะพวกเขาจะคิดเงินแพงเกินตามราคาที่เหมาะสม แม้ว่าพวกเขาบอกว่ามันไม่แพงก็ตาม!
- ห้ามจ่ายเงินให้ รถแท็กซี่ของ EF ก่อนที่จะคุยกับพนักงาน EF เพราะถ้าเราได้จ่ายเงินไปแล้ว หรือ คนขับรถไม่ควรเรียกเก็บเงินใดๆ แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คนขับเรียกค่าบริการ ให้แน่ใจว่าคนขับรถ โขว่ด้านหน้า ของ (Butler Hall)จาก EF และ ขอความช่วยเหลือจาก พนักงานคนอื่นๆ ก่อนที่จะจ่ายอะไรไปให้คนขับรถ ค่าบริการของรถแท็กซี่ส่วนตัวเอกชนจาก ลาการ์เดีย La Guardia, เจเอฟเค JFK หรือ นวร์ก Newark ไม่ควรจะเสียค่าใช้จ่ายเกิน \$ 150.00 สำหรับผู้โดยสารคนเดียว

คำถามที่พบบ่อย

คุณจะทำอย่างไร ถ้า เที่ยวบินของคุณ จะถูกยกเลิก หรือ ล่าช้า?

หากคุณทราบว่าเที่ยวบินของคุณจะถูกยกเลิกหรือล่าช้า สิ่งแรกคือ โทรหาบริการรถของ Avanti หากคุณไม่ได้คุยกับใครจาก Avanti ให้โทรหาหนึ่งในหมายเลขฉุกเฉินของ EF

คุณจะทำอย่างไร ถ้าคุณหาคนขับรถของคุณไม่เจอ?

หากคุณหาคนขับไม่เจอตรงทางออกของกระเป๋าของคุณแล้ว ให้โทรหาตัวแทน Avanti หรือหนึ่งในหมายเลขฉุกเฉินของ EF

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นคนขับของ Avanti หรือ คนขับแท็กซี่?

เขาจะรู้ชื่อของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณซึ่งได้มาจาก EF

ถ้าคุณยังกังวลหรือไม่แน่ใจอยู่ ขอให้คนขับโทรไปที่ Avanti 866 829 8735 or 203 542 0739 เพื่อคอนเฟิร์มรายละเอียดของคนขับรถ